
Sæl

Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar

Á meðan einungis lítill hluti þeirra gjalda sem eru borguð vegna bíla svo sem bensíngjald og 
bifreiðagjöld fara í vegaframkvæmdir er ekki réttlætanlegt að leggja á frekari skatta í formi vegatolla.

Bendi á nýlega grein sem var sett inn á heimasíðu FÍB þar sem vel er farið yfir hvers vegna vegatollar 
eru slæm leið til að sækja fjármuni til vegaframkvæmda.

https://www.fib.is/is/um-fib/frettir/hvad-er-svona-slaemt-vid-vegtolla

Eflaust er þörf á þvi að gera átak í vegaframkvæmdum en þá væri eðlilegra að nota meira af þeim 
fjármunum sem nú þegar eru rukkaðir inn vegna vegamála ( bensín- og bifreiðagjöld ) heldur en að 
leggja á nýja skatta. Þessir vegtollar eru náttúrulega ekkert annað en nýjir skattar.
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